

## สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๒๓ ส.ค. ๖๖

### สื่อสิ่งพิมพ์

- แก๊งมอดไม้เหิมไม่เลิกตระเวนตัดพะยุงไฉ่อีก (เดลินิวส์ ๒๔ ส.ค. ๖๖ หน้า ๑,๖)
- ภาพข่าว มอดไม้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจสอบท่อนไม้พะยุง (มติชน ๒๔ ส.ค. ๖๖)
- ภาพสินธุ์ลอบตัดไม้พะยุงอีก (ข่าวสด ๒๔ ส.ค. ๖๖ หน้า ๑๑)
- ภาพข่าวบุคคลแนวหน้า ปลุกป่า ปลุกคน (แนวหน้า ๒๒ ส.ค. ๖๖ หน้า ๔)

### สื่อออนไลน์

- สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังปชช.ร้องเรียนการลักลอบทำไม้หวงห้ามขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่าอำเภอลำปาง (สยามรัฐ 22 ส.ค. 66) <https://siamrath.co.th/n/471746>
- ภาพสินธุ์ เหิมไม่เลิก บุกตัดไม้พะยุงในป่าสงวนฯ ดงระแนงคาดฝีมือแก๊งขโมยของกลาง (ไทยรัฐออนไลน์ 22 ส.ค. 66) [https://www.thairath.co.th/news/crime/2719183?gallery\\_id=1](https://www.thairath.co.th/news/crime/2719183?gallery_id=1)
- ประจวบฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียว “ป่าครอบครัว” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านวลัย (บ้านเมือง 22 ส.ค. 66) [www.banmuang.co.th/news/region/342151](http://www.banmuang.co.th/news/region/342151)

# แก๊งมอดไม้เหิมไม่เลิก ตระเวนตัดพะยุงไฉ้อีก

## สพฐ.ให้ผ.ร.ร.แจ้ง ธนารักษ์ปิดสังขาย

โผล่อีก! แก๊งมอดไม้ไซ้  
เหิม ตระเวนลอบตัดพะยุงไม้  
เล็ก ถือเป็นคดีที่ 3 ในรอบ  
เดือน ผู้ต้องหา ♦ อ่านต่อหน้า 6

พะยุงไฉ่ □ ต่อจากหน้า 1

ลอยนวล สพฐ. สั่งให้ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์  
เขต 2 ซึ่งแจ้งด่วน ด้านคำชี้แจง อธิบดีกรม  
ธนารักษ์ ระบุธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ไม่เคย  
อนุญาตให้มีการตัดไม้พะยุงในโรงเรียนคำไฮ  
วิทยา เพื่อหาเงินเข้าแผ่นดิน แต่กลับมี  
เอกสารตอบให้ขาย โดยให้ สพป.กาฬสินธุ์  
เขต 2 สามารถดำเนินการได้ในนามกรม  
ธนารักษ์ ระหว่างธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์กับ  
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

จากกรณีไม้พะยุงของกลาง 7 ท่อน

มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หายไปจากสำนักงาน  
เทศบาลตำบลคือ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  
อย่างไร้ร่องรอย มีบุคคลของรัฐไม่น้อยกว่า 6  
คนเข้าไปเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะลามไปโรงเรียน  
คำไฮวิทยา ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี  
จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีการเปิดให้นายหน้าเข้า  
มาตัดไม้พะยุงภายในโรงเรียนถึง 22 ต้น  
ในราคา 153,000 บาท ต่ำกว่าราคาดตลาด  
28-56 เท่าตัว นายสุภกิจชัย กอเจริญยศ ผวจ.  
กาฬสินธุ์ ย้ำสั่งเรื่องให้ ป.ป.ช.-สตง.-  
ปป.ท. เอาผิดทางวินัย สพฐ. สั่งให้ผอ.เขต  
การศึกษาพื้นที่กาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งแจ้ง ส่วน

อธิบดีกรมธนารักษ์ อ้างรายงานจากธนารักษ์  
พื้นที่กาฬสินธุ์ ว่า ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ไม่  
ได้อนุญาตให้ตัดไม้พะยุงในดังกล่าวเพื่อนำ  
เงินเข้าหลวง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน  
ว่า แม้จะมีความพยายามป้องกันก็ยังพบว่า  
ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยุง ยังคงเกิดขึ้น  
ต่อเนื่อง ล่าสุด โกลีป่าสงวนแห่งชาติดง  
ระแนง บริเวณหนองทิง แปลงปลูกทาน  
ตะวัน ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  
นายรัชชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ใน  
ฐานะที่ดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติและพร้อม  
ด้วย นายเอกรัตน์ มิสา นอภ.ยางตลาด เจ้า  
หน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าตรวจสอบพบไม้พะยุง  
ถูกตัดไป 2 ต้น ไม้พะยุง 6 ท่อน เตรียมขน  
ย้ายที่ถูกตัดวางอยู่ และร่องรอยของคาน้ำยที่  
คาดว่ามีไม้ต่ำกว่า 3 คน จึงได้ทำการตรวจยึด  
ไปเก็บไว้ที่ สท.โนนสูง

นายรัชชชัย กล่าวว่า เบื้องต้น ไม้  
พะยุงที่ถูกตัดครบทราบวันนี้ แต่จากที่สอบ  
ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบว่าเกิดขึ้นใน  
ช่วงกลางดึกของวันที่ 14 ส.ค. 66 ซึ่งอยู่  
ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามปัญหา  
การขโมยไม้พะยุงของกลางเทศบาลตำบล  
คือ คาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มมอดไม้เดียวกัน  
ที่ขโมยไม้ของกลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้  
ทำการแกะรอยเพื่อติดตามจับกุม ส่วนไม้  
พะยุงของกลาง จะได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่  
สท.โนนสูง ต่อไป

ส่วนกรณีที่คนร้ายลักลอบตัดไม้

พะยุงและไม้เศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ในพื้นที่  
จ.กาฬสินธุ์ ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่  
เรื่องตัดไม้พะยุงในโรงเรียนคำไฮวิทยา ที่  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2 ทำสัญญาขายไม้พะยุงกับ  
พ่อค้า โดยจัดให้มีการประเมินราคาขาย 22  
ต้น 2 ตอ ต่ำกว่าราคาดตลาด 28-56 เท่าตัว  
ยังไม่มีข้อยุติ ซึ่ง นายสุภกิจชัย กอเจริญยศ  
ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้กำชับให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทีมข่าวได้รับคำยืนยันจากฝ่ายความ  
มั่นคง ระบุเลขฯ สพฐ. สั่งการให้ สพป.  
กาฬสินธุ์ เขต 2 แจ้งข้อเท็จจริง ปมตัดไม้  
พะยุงในโรงเรียน หลังสังคมจับตาความ  
เหมาะสม และความผิดปกติในราคาประเมิน  
รวมทั้งกรณี อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้ข่าว  
ปฏิเสธว่า ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ปฏิเสธว่า  
ไม่เคยอนุญาตให้ โรงเรียนคำไฮวิทยาตัดไม้  
พะยุง เพื่อหาเงินเข้าแผ่นดิน โดยรายงานระบุ  
ว่า คำตอบของอธิบดีกรมธนารักษ์นั้น สวน  
ทางกับเอกสารของธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์  
ที่อนุญาตให้ขายไม้พะยุง

โดยปรากฏมีเอกสารที่ได้ตอบ ระหว่าง  
นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ กับ  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษา เขต 2 จ.กาฬสินธุ์ ลงวันที่ 11  
สิงหาคม 2566 เป็นหนังสือโต้ตอบระหว่าง  
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ที่ส่งตอบ  
ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ  
ศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จ.กาฬสินธุ์  
เนื้อหาอ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การ  
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ ศร  
04023/1738 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

มีใจความว่า ตามที่สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประมงศึกษาภาพลึกลับ  
เขต 2 แจ้งความประสงค์ ขอร้องดำเนินการ  
จำหน่ายไม้พะยูน จำนวน 22 ต้น ตรีไม้  
จำนวน 2 ต่อ ของโรงเรียนคำไฮวิทยา  
ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
โดยวิธีขายทอดตลาด เพื่อนำเงินเป็นรายได้  
แผ่นดินในนามกรมธนารักษ์นั้น สำนักงาน  
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์พิจารณาเห็นว่าผู้ใช้  
ที่ราชพัสดุสามารถดำเนินการได้ตามนัย  
ข้อ 14 แห่ง กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ  
พ.ศ. 2563 และควรตัดเท่าที่จำเป็นตามนัย  
หนังสือ กรมธนารักษ์ ที่ กค 0305/ว20 ลง  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับไม้ที่ได้  
จากการตัดให้จำหน่ายโดยการแต่งตั้งคณะ  
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อพิจารณา  
จำหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการ  
รื้อถอน วัสดุที่รื้อถอนแล้ว หรือจำหน่าย  
ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้มาจากที่ราช  
พัสดุตามนัยข้อ 21 และข้อ 22 แห่งระเบียบ  
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล  
บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546  
จะต้องมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
1 ท่าน ซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ร่วม  
เป็นคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินราคาไม้  
ดังกล่าว เอกสารลงชื่อ นายไสว สะอาด  
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

ขณะที่นายอดิศร คงสมกัน หัวหน้า  
ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ กล่าว  
ว่า ในส่วนของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า  
ตนและเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ลาด  
ตระเวนป้องกัน พื้นที่แปลงป่าไม้พื้นที่

สาธารณะและป่าสงวนอื่น ๆ ทุกวัน ทุกคืน  
แต่ช่วงนี้พบว่ามีการแจ้งเบาะแสคนร้ายลอบ  
ตัดไม้หวงห้ามถี่มาก ล่าสุดต้นเดือน ส.ค.  
66 มีเหตุลอบตัดไม้พะยูนที่ ต.หลักเมือง  
อ.กมลาไสย คนร้ายได้ไม้ของกลางไป 1 ท่อน  
ประเมินราคาไม้ที่เหลือมูลค่า 1 ล้านบาท  
และเมื่อกลางดึกคืนวันที่ 20 ส.ค. ที่ผ่านมามี  
เหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้าไป  
ตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง รอยต่อ  
ต.เขาพระนอน กับ ต.คลองขาม ต.ระวีได้  
ไม้ของกลางจำนวนหนึ่ง พร้อมจักรยานยนต์  
5 คัน เลื่อยยนต์ 3 เครื่องรถจักรยานยนต์ 7 คัน ใน  
ขณะผู้ก่อเหตุหลบหนีไปได้

นายอดิศรกล่าวอีกว่า ในส่วนของการ  
ตรวจวัดปริมาตรไม้พะยูนในโรงเรียนคำไฮ  
วิทยา เพื่อเทียบเคียงราคาระหว่างกรรมการ  
ประเมินก่อนตัดขาย กับการประเมินของ  
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตามเกณฑ์ที่กรมป่าไม้  
กำหนด ซึ่งเป็นการวัดปริมาตรไม้หลังตัดขาย  
ไปแล้ว 17 ต้น และคงเหลือ 5 ต้นกับ 2 ต่อ  
ผลออกมาพบที่มีความแตกต่างกันมาก โดย  
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประเมินได้ราคา 4,500,000  
บาท ขณะที่ทางโรงเรียนขายให้กับพ่อค้าที่  
มาซื้อไม้ ปรากฏตัวเลขจ่ายตามใบเสร็จเพียง  
153,000 บาท หลังจากประเมินพบราคาแตกต่าง  
ดังกล่าว จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน หาก  
พนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ต้องการเป็นข้อมูลประกอบคดี.



**มอดไม้เหิม** - เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจสอบท่อนไม้พะยุง 2 ตัน ที่ถูกลักลอบตัด ใกล้เขตป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง บริเวณหนองทิง ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้ตรวจยึดมาเก็บไว้ที่ สภ.โนนสูง จ.กาฬสินธุ์ เป็นคดีที่ 3 ในรอบ 1 เดือน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม

## กาฬสินธุ์ลอบตัดไม้พะยุงอีก

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบการลักลอบตัดไม้พะยุงเกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุดบริเวณใกล้ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง บริเวณหนองทิง แปลงปลูกทานตะวัน ต.ห้วยคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายรัชชัย รอดงาม ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้พะยุงในที่สาธารณะ หลังได้รับแจ้งจากตำรวจสภ.โนนสูงว่า ไม้พะยุงถูกตัด 2 ต้น พบไม้พะยุง 6 ท่อน ถูกตัดวางอยู่ และเตรียมขนย้าย และร่องรอยของคนร้ายที่คาดว่าไม่ต่ำกว่า 3 คน จึงตรวจยึดไปเก็บไว้ที่สภ.โนนสูง

จากการสอบถาม เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า การตัดไม้พะยุงเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนวันที่ 14 ส.ค.66 เจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามปัญหาการขโมยไม้พะยุงของกลางเทศบาลตำบลคือ คาดว่า อาจจะเป็นกลุ่มมอดไม้เดียวกันที่ขโมยไม้ของกลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามจับกุม ส่วนไม้พะยุงของกลางจะได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่สภ.โนนสูงต่อไป

ด้านนายอดิศร คงสมกัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนและเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนป้องกัน ในส่วนพื้นที่เป็นแปลงป่าไม้พื้นที่สาธารณะและป่าสงวนอื่นๆ ทุกวันทุกคืน แต่ช่วงนี้ พบว่ามีการแจ้งเบาะแสคนร้ายลอบตัดไม้หวงห้ามถี่มาก ล่าสุดต้นเดือนส.ค.66 มีเหตุลอบตัดไม้พะยุงที่ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย คนร้ายได้ไม้ของกลางไป 1 ท่อน ประเมินราคาไม้ที่เหลือมูลค่า 1 ล้านบาท และเมื่อกลางคืนวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา มีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้าไปตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง รอยต่อ ต.เขาพระนอน กับต.คลองขาม ตรวจยึดได้ ไม้ของกลางจำนวนหนึ่ง พร้อมจักรยานยนต์ 5 คัน เสื้อยนต์ 3 เครื่อง รถเงินไม้ 7 คัน ในขณะที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปได้

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อังคาร 22 สิงหาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15453

Col.Inch: 20.56

Ad Value: 25,700

หน้า: 4(ขวา)

PRValue (x3): 77,100

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: "ปลูกป่า ปลูกคน"

# บุคคล แนวหน้า



**“ปลูกป่า ปลูกคน”** : ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับ ภาครัฐ ชุมชน และ 14 หน่วยงานเอกชนชั้นนำ ขยายผล “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ใน 77 ป่าชุมชน ด้วยแนวคิดว่าการรับโอนเครดิตเป็นกลไกกระตุ้นให้ชุมชนดูแลป่าและดูแลตัวเองได้ดีขึ้น ส่งผลให้ลดการสูญเสียพื้นที่ป่า ลดอัตราการเกิดไฟป่าและลดปัญหาฝุ่นควัน PM2.5

## สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังปชช.ร้องเรียนการลักลอบทำไม้หวงห้ามขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่าอำเภอลำปาง

[ทวีต](#) [แชร์](#) [Share](#)

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๒:๔๗ น. สยามรัฐออนไลน์ ข่าวทั่วไป



สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๔ (ภาคใต้) นำกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีการลักลอบทำไม้หวงห้ามขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่า อำเภอลำปาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๔ (ภาคใต้) ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๖ (คลองท่าไม้แดง) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจวิภาวดี และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดี ว่าพบการลักลอบทำไม้มีค่าในพื้นที่ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข ๙๒ ท้องที่หมู่ ๘ บ้านคลองไผ่ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอลำปาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากการตรวจสอบพบพื้นที่มีลักษณะเป็นเขาสูงชัน และพบมีการลักลอบตัดโค่นไม้มีค่าโดยไม้บางส่วนได้ถูกแปรรูปไปแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพบเป็นไม้จิกเขา ซึ่งถูกตัดไว้ ๓ ท่อน ปริมาตร ๓๔.๕๘ ลูกบาศก์เมตร และไม้จิกเขาแปรรูปอีกจำนวน ๑๑ แผ่น ปริมาตร ๓.๖๕ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม้จิกเขาเป็นไม้หวงห้าม ธรรมดาประเภท ก. ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจยึด พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวิภาวดี เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย







## ภาพสินธุ์ เข็มไม้เล็ก บุกดัดไม้พะยุงในป่าสงวนฯ ดง ระแนง คาดฝีมือแก๊งขโมยของกลาง

ไฟล่ออีก แก๊งมอดไม้ลักลอบตัดไม้พะยุงอีก 2 ตัน เตรียมขนย้ายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ เผยเกิดเหตุบ่อยครั้ง แต่ผู้ต้องหาหลบหนี ขณะที่ย้ายความมั่นคง เผย เลขชาย สพฐ. สั่งให้ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชี้แจงปมตัดไม้พะยุงในโรงเรียน ด้านอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ ธรนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ไม่เคยอนุญาต แต่กลับสวนทางกับเอกสาร อนุญาตให้ขายได้

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้จะมีความพยายามป้องกันก็ยังพบว่าปัญหาการ “ลักลอบตัดไม้พะยุง” ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด ไกลป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง บริเวณหนองทิ้งแปลงปลูกทานตะวัน ต.ห้วยน้ำคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะที่ดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย นายเอกรัตน์ มีสา นายอำเภอยางตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้พะยุงในที่สาธารณะ หลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนสูง ว่าไม้พะยุงถูกตัดไปจำนวน 2 ตัน โดยเจ้าหน้าที่พบไม้พะยุงจำนวน 6 ท่อน เตรียมขนย้ายที่ถูกตัดวางอยู่ และร่องรอยของคนร้ายที่คาดว่าไม่มีต่ำกว่า 3 คน จึงได้ทำการตรวจยึดไปเก็บไว้ที่ สภ.โนนสูง

นายธวัชชัย กล่าวว่า เบื้องต้น ไม้พะยูนที่ถูกตัดรับทราบวันนี้ แต่จากที่สอบถาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบว่าเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของวันที่ 14 ส.ค. 66 ซึ่งอยู่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามปัญหาการ ขโมยไม้พะยูนของกลางเทศบาลตำบลลิ้นจี่ และคาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มมอดไม้เดียวกันที่ขโมยไม้ของกลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการแกะรอยเพื่อติดตามจับกุม ส่วนไม้พะยูนของกลาง จะได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่ สภ.โนนสูงต่อไป



ส่วนกรณีที่คนร้ายลักลอบตัดไม้พะยูนและไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เรื่องตัดไม้พะยูนในโรงเรียนคำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทำสัญญาขายไม้พะยูนกับพ่อค้า โดยจัดให้มีการประเมินราคาขาย 22 ตัน 2 ตอ ต่ำกว่าราคาตลาด 28-56 เท่าตัว ยังไม่มีข้อยุติ ซึ่ง นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำชับให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง



ทีมข่าวได้รับคำยืนยันจากฝ่ายความมั่นคง ระบุ เลขชาย สพฐ. สั่งการให้ สปป.กาฬสินธุ์ เขต 2 แจงข้อเท็จจริง ปมตัดไม้พะยูนในโรงเรียน หลังสังคมจับตาความเหมาะสม และความผิดปกติในราคาประเมิน รวมทั้งกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้ข่าวปฏิเสธว่า ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ปฏิเสธว่าไม่เคยอนุญาตให้โรงเรียนคำไฮวิทยาตัดไม้พะยูน เพื่อหาเงินเข้าแผ่นดิน โดยรายงานระบุว่า คำตอบของอธิบดีกรมธนารักษ์นั้น สวนทางกับเอกสารของธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ที่อนุญาตให้ขายไม้พะยูน

โดยปรากฏมีเอกสารที่ได้ตอบระหว่าง นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จ.กาฬสินธุ์ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นหนังสือโต้ตอบระหว่างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ที่ส่งตอบไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จ.กาฬสินธุ์ เนื้อหาอ้างถึงหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ ศธ 04023/1738 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

มีใจความว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 แจ้งความประสงค์ ขอกำหนดดำเนินการจำหน่ายไม้พะยูน จำนวน 22 ต้น ต่อไม้ จำนวน 2 ตอ ของโรงเรียนคำไฮวิทยา ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีขายทอดตลาด เพื่อนำเงินเป็นรายได้แผ่นดินในนามกรมธนารักษ์นั้น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์พิจารณาเห็นว่าผู้ใช้ที่ราชพัสดุสามารถดำเนินการได้ตามนัยข้อ 14 แห่งกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563 และควรตัดเท่าที่จำเป็นตามนัยหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0305/

ว20 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับไม้ที่ได้จากการตัดให้จำหน่ายโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อพิจารณาจำหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการรื้อถอน วัสดุที่รื้อถอนแล้ว หรือจำหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุตามนัยข้อ 21 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 จะต้องมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 1 ท่าน ซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินราคาไม้ดังกล่าว เอกสารลงชื่อ นายไสว สะอาด หนาภิรักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

ขณะที่นายอดิศร คงสมกัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในส่วนของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตนและเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนป้องกัน ในส่วนพื้นที่เป็นแปลงป่าไม้พื้นที่สาธารณะและป่าสงวนอื่น ๆ ทุกวัน ทุกคืน แต่ช่วงนี้ พบว่ามีการแจ้งเบาะแสคนร้ายลักลอบตัดไม้หวงห้ามถี่มาก ล่าสุดต้นเดือน ส.ค. 66 มีเหตุลักลอบตัดไม้พะยูนที่ ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย คนร้ายได้ไม้ของกลางไป 1 ท่อน ประเมินราคาไม้ที่เหลือมูลค่า 1 ล้านบาท และเมื่อกลางดึกคืนวันที่ 20 ส.ค. 66 ที่ผ่านมามีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้าไปตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง รอยต่อ ต.เขาพระนอน กับ ต.คลองขาม ตระเวนตัดไม้ของกลางจำนวนหนึ่ง พร้อมมรджักรยานยนต์ 5 คัน เลื่อยยนต์ 3 เครื่อง รถเข็นไม้ 7 คัน ในขณะที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปได้

นายอดิศร กล่าวอีกว่า ในส่วนของการตรวจวัดปริมาณไม้พะยูนในโรงเรียนคำไฮวิทยา เพื่อเทียบเคียงราคา ระหว่างกรรมการประเมินก่อนตัดขาย กับการประเมินของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตามเกณฑ์ที่กรมป่าไม้กำหนด ซึ่งเป็นการวัดปริมาณไม้หลังตัดขายไปแล้ว 17 ต้น และคงเหลือ 5 ต้น กับ 2 ตอ ซึ่งผลออกมาพบว่ามี ความแตกต่างกันมาก โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประเมินได้ราคา 4,500,000 บาท ขณะที่ทางโรงเรียนขายให้กับพ่อค้าที่มาซื้อไม้ ปรากฏตัวเลขจ่ายตามใบเสร็จเพียง 153,000 บาท ซึ่งหลังจากประเมินพบราคาแตกต่างดังกล่าว จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน หากพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการเป็นข้อมูลประกอบคดี

## ประจวบฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียว “ป่าครอบครัว” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านวาลัย

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566, 15.18 น.



เมื่อวันที่ 22 ส.ค.66 ที่ลานริมอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ นายองค์กรักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิด “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว ป่าชุมชนบ้านวาลัยซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว 1 ใน 18 แห่งของ จ.ประจวบฯ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการป่าในระดับครอบครัวและระดับชุมชน โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบกล้าไม้ประจำถิ่น และกล้าไม้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 9,500 กล้าให้แก่ชุมชน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเยี่ยมชมพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการจากเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายป่าครอบครัว เครือข่าย ทสม. โดยในท้องที่อำเภอหัวหิน มีป่าชุมชน จำนวน 4 แห่ง คือ ป่าชุมชนบ้านหนองเหียง ป่าชุมชนบ้านดอนเสือหมอบ ป่าชุมชนบ้านมะค่าสี่ช่อง และป่าชุมชนบ้านวาลัย

นายองค์กรักษ์ ทองนิรมล กล่าวว่า จ.ประจวบฯ มีพื้นที่ 4,008,477.58 ไร่ ในอดีตมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ คิดเป็นพื้นที่ป่าร้อยละ 42.62 ของพื้นที่จังหวัด แต่ในปี 2565 พบว่าจังหวัดมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลดลง เหลือร้อยละ 38.76 ของพื้นที่ ในการนี้จังหวัดต้องการขับเคลื่อนตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด ด้วยแนวทางเพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้จากการเก็บสถิติการปลูกต้นไม้ “โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” (forest.go.th) ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566 พบว่า จ.ประจวบฯ เป็นจังหวัดที่มีการปลูกต้นไม้มากที่สุดลำดับที่ 41 ของประเทศ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนปลูกจำนวน 3,472 คน จำนวน 981,067 ต้น ดังนั้น การจัดกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการป่าชุมชนและการจัดการป่าในระดับครอบครัว เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ด้วยแนวคิดการปลูกป่านอกป่า หรือการยกป่ามาไว้ในบ้าน หรือที่เรียกว่า “ป่าครอบครัว” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางสังคมเพื่อชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเรื่องใหม่ที่อยู่บนฐานคิดที่ว่า “ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม และมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” และขอเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างป่าครอบครัว ลงทะเบียนบันทึกการปลูกต้นไม้ในโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ผ่านทางเว็บไซต์ [plant.forest.go.th](http://plant.forest.go.th) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลูกต้นไม้จำนวน 4,810,173 ต้น ตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัดต่อไป ซึ่งสามารถขอรับกล้าไม้ได้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

